

BHXH tỉnh Bạc Liêu: Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền

03:25 15/05/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc truyền thông tháng vận động triển khai BHXH toàn dân và truyền thông cao điểm phát triển người tham gia năm 2023, BHXH tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng tham gia.



Cán bộ truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội.

Thời gian qua, BHXH tỉnh Bạc Liêu đã tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương làm tốt công tác thông tin, truyền thông và mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chỉ trong năm 2022, BHXH tỉnh và BHXH các địa phương đã phối hợp với ngành bưu điện, các xã, ban, ngành, các hội, đoàn thể, UBND các cấp tổ chức 390 buổi hội nghị truyền thông phổ biến, tập huấn, thi thảo, hội thảo, khách hàng, có 13.356 lượt người tham dự. Đáng chú ý, tổ chức truyền thông nhóm hay gặp trực tiếp người dân, qua đó đã cung cấp thông tin cho hơn 20.660 lượt người.

Phát huy kết quả này góp vai trò thúc đẩy triển khai BHXH toàn dân và tiếp tục truyền thông cao điểm phát triển ng?i tham gia, năm 2023, BHXH tỉnh sẽ tiếp trung tâm công tác thông tin, truyền thông nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể và nhân dân cùng chung tay triển khai thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh, từng bước tiến tới hoàn thành mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Trong đó sẽ truyền thông, phổ biến về vai trò, trách nhiệm và ý nghĩa của việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình của người dân. Từng bước truyền thông về mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để được chăm sóc sức khỏe và bảo vệ an sinh khi tuổi già cho nhóm người lao động tự do, người có thu nhập thấp ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Để thực hiện tốt công tác này, BHXH tỉnh cũng yêu cầu nội dung truyền thông phải ngắn gọn, cô đọng, đi sâu phân tích mục đích, ý nghĩa và tính cấp thiết phải tham gia BHXH, BHYT để bảo vệ, chăm lo cho cuộc sống, sức khỏe hiện tại và tương lai. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức truyền thông cho từng nhóm chi?i. Kết hợp giữa hình thức truyền truyền quan, đi?i tới trực tiếp, các kênh thông tin, báo chí và nhất là các trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo nhằm tạo sự đồng thuận, sức hút và hiệu quả trong công tác này.

Nhằm phát huy hiệu quả của công tác truyền thông trong tháng cao điểm năm nay, UBND tỉnh cũng chỉ đạo BHXH các địa phương đồng loạt xuyên báo cáo về cấp ủy đảng, chính quyền về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, nhất là tình hình phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Qua đó, giúp lãnh đạo các địa phương kịp thời nắm bắt thông tin và có ngay các hình thức xử lý vướng mắc khó khăn, vướng mắc.

Cùng với đó, BHXH các địa phương cũng khuyến khích tham gia, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho các đơn vị trên địa bàn. Tham gia, tiếp xúc các giới?i để kinh phí cho người?i tham gia BHXH, BHYT từ nguồn ngân sách địa phương và tham gia cho Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT của tỉnh về việc khen thưởng, đồng viên kết hợp các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT và tiếp tục truyền thông nhân rộng các hình thức này.

Trong tháng 5/2023, ngành BHXH sẽ tiếp tục ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Trong đó, BHXH các huyện, thị xã tùy vào tình hình thực tế địa phương có thể tiếp tục ra quân hàng tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân - truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình phù hợp, đúng quy định tại Kế hoạch 4057 của BHXH Việt Nam và Kế hoạch 33 của BHXH tỉnh về công tác thông tin, truyền thông năm 2023. Chi?i truyền thông là: “Đồng hành cùng BHXH vì cuộc sống hạnh phúc hơn”.

??c bi?t, trên c? s? rà soát d? li?u ng??i ch?a tham gia BHXH, BHYT và phân lo?i ch? th? tham gia BHXH, BHYT, Phòng Truy?n thông và BHXH các huy?n ph?i h?p v?i các c?p ?y ??ng, chính quy?n, các s?, ban, ngành, các h?i, ?oàn th? và h? th?ng t? ch?c d?ch v? thu, t? ch?c tuyên truy?n thông qua các h?i ngh? truy?n thông, h?i ngh? khách hàng, truy?n thông nhóm nh?; truy?n thông tr?c ti?p cho ng??i lao ??ng t?i Trung tâm D?ch v? vi?c làm c?a t?nh; truy?n thông l?ng ghép t?i các ??n v? s? d?ng lao ??ng nhân thán? công nhân; l?ng ghép trong các bu?i sinh ho?t h?i, ?oàn th?... k?t h?p v?i phát các s?n ph?m truy?n thông (t? r?i, t? g?p, video clip...) theo t?ng nhóm ch? th? ?ã rà soát. Ph?i h?p v?i các h?i, ?oàn th?, t? ch?c chính tr? - xã h?i phát ??ng phong trào thi ?ua truy?n thông, v?n ??ng h?i viên, ng??i dân tham gia BHXH t? nguy?n, BHYT h? gia ?ình.

Gia Linh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/bhxh-tinh-bac-lieu-phat-huy-hieu-qua-cong-tac-tuyen-truyen>